



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๙-๖๑๗๒

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับประจำวันที ๙-๑๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ หน้า ๑๗,๒๔ มูลค่าข่าว ๒๓๔,๗๕๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>



‘ฐาน’ ยืนประมูล 4 จีไม่มีอื้อ มั่นใจ 11 พ.ย. กลุ่มทุนสื่อสารเคาะราคาคลื่น 1800 คิกคัก!

“ฐาน” มั่นใจเปิดประมูล 4 จีได้แน่ เผย 11 พ.ย.นี้ประมูลคลื่น 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ มีผู้ชิงอย่างน้อย 3 ราย เชื่อ เอไอเอส บั๊กซิ่งแน่ เพราะมีลูกค้ากว่า 40 ล้านเลขหมาย ขณะที่ “ดีแทค-ทรู” พร้อมลุย ส่วน “จีสมิน” ต้องการแจ้งเกิด มั่นใจแข่งขั้นรุนแรงยันไปรุ่งใสไร “อื้อ”

นายฐาน ตันทสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กล่าวในงานสัมมนาเรื่อง “เหลียวหลังแลหน้า 4 จียุคสิ้นสุดสัมปทานเมื่อใดใครได้ประโยชน์” ที่จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจว่า แม้มีข่าวบางหน่วยงานอาจฟ้องล้มประมูล 4 จี แต่ในฐานะหน่วยงานผู้รับผิดชอบยื่นยื่นการดำเนินการถูกต้องตามระเบียบขั้นตอนกฎหมายที่ให้อำนาจ คลื่นความถี่ที่นำมาเปิดประมูล เป็นคลื่นความถี่ที่สิ้นสุดสัญญาสัมปทาน สามารถดำเนินการได้ โดยขณะนี้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ ทั้งสถานที่และระบบการประมูลต่างๆ ที่จะจัดทำอย่างไปรุ่งใส

“มั่นใจว่าการประมูล 4 จีบนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ จะต้องมียุทธเข้าประมูลอย่างน้อย 3 ราย และ เอไอเอส ต้องพยายามเคาะแน่ เพราะขณะนี้พื้นฐานลูกค้ากว่า 40 ล้านเลขหมาย ดีแทค แม้มีสัญญาสัมปทานอยู่ ซึ่งทั้งหมดปี 2561 ย่อมมีความต้องการแข่งราคาเพื่อความมั่นใจไว้



• ฐาน ตันทสิทธิ์

ก่อน ส่วน ทรู เองก็มีความต้องการขยายฐานการตลาด ในขณะที่ จีสมิน ต้องการแจ้งเกิดอยากเปิดตัวเป็นผู้ให้บริการหน้าใหม่ จึงคิดว่าการประมูลจะมีการแข่งขันที่ดุเดือดแบบไม่มีอื้อแน่นอน”

นายฐาน ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า คาดว่าภายหลังการประมูลคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน

นี้ ผู้ชนะการคัดเลือกจะสามารถให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้อีกประมาณเดือนธันวาคมปีนี้ ในขณะที่คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ที่จะประมูลวันที่ 15 ธันวาคมนั้น ผู้ชนะการประมูลจะให้บริการระบบได้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2559

อย่างไรก็ตามการเปิดประมูลเพื่อออกใบอนุญาตมือถือระบบ 4 จี บนคลื่นความถี่ 1800 เมกะเฮิร์ตซ์ และ 900 เมกะเฮิร์ตซ์ ที่จะเริ่มขึ้นในวันที่ 11 พฤศจิกายน และวันที่ 15 ธันวาคม 2558 ตามลำดับ มีผลการศึกษาของคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าเกิดประโยชน์ในด้าน 1.สามารถดึงเม็ดเงินจากการประมูลเข้ารัฐได้ไม่ต่ำกว่า 7.3 หมื่นล้านบาท 2.ก่อให้เกิดการลงทุนในเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามมา 1.5 แสนล้านบาท 3.จะช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจในช่วง 8 เดือนหรือถึงเดือนเมษายน 2559 อีกจำนวน 1.68 แสนล้านบาทและในช่วง 5 ปีถัดจากนี้ การลงทุนในเครือข่าย 4 จี จะมีมูลค่าถึง 1 ล้านล้านบาทเลยทีเดียว ด้านนายไตรรัตน์ ฉัตรแก้ว กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการ



มาตรฐานวิจัยและ
พัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ คณะ

กรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กล่าว
ว่า ระบบ 4จีนั้น นอกจากผลประโยชน์
เข้ารัฐตามที่มีการประเมินกันแล้ว เทคโนโลยี
ที่เร็วขึ้นจะส่งผลดีต่อทุกด้าน โดยด้าน
การศึกษาจะเกิดการกระจายองค์ความรู้
ออกไปอย่างรวดเร็วขึ้น ด้านการแพทย์
การตรวจรักษาสุขภาพออนไลน์จะมีมาก
ขึ้น รวมถึงจะได้เห็นธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ
จะมีการเติบโตขึ้นถึง 100% จากปัจจุบัน
มูลค่าธุรกิจ 1 แสนล้านบาทเป็น 2 แสน
ล้านบาท รวมถึงประโยชน์ 4จีในด้าน
อื่นๆเช่น สาธารณสุขและการศึกษา เป็นต้น

ขณะที่ผศ. ดร.ชาญชัย ไทยเจียม
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กล่าว
วิเคราะห์ว่า การประมูลที่จะเกิดขึ้น เอไอ
เอส มีฐานลูกค้าในมือกว่า 40 ล้านราย
จึงต้องทุ่มหมดยอดหน้าตัด เพื่อแก้ปัญหา
ก่อนที่จะวิกฤติ เครือข่ายบริการเริ่มแออัด
ไม่เพียงพอ ซึ่งคาดว่าน่าจะมีความต้องการ
ใบอนุญาตถึง 2 ใบ ในขณะที่ ดีแทค ที่
ยังมีอายุสัมปทานเหลือ น่าจะมี ความ
ต้องการเพิ่มอีก 1 ใบ ในขณะที่ ทรู จะมี
ความต้องการอย่างน้อย 1 ใบ ที่คลื่น
ความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์